



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านนิเทศติดตามและประเมินผล ในโครงการ Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดังนี้

**นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา**

ชื่อเจ้าของผลงาน	ชื่อผลงาน	รางวัลที่ได้รับ
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๒	การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน โรงเรียนราชานุเคราะห์ โดยใช้ RACHA MODEL	ชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
นางปณิธิ กองแก้ว โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา	ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและ โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบ ใจสุจริต จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางสาวศิตา ศรีบุญชู โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑	การพัฒนาแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้ LEADER MODEL	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นายบรรจง คิตดี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป.พะเยา เขต ๒	การพัฒนาการบริหารจัดการ 3P MODEL เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ "ลายมือสวยด้วยมือเรา" ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

/นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้

### นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้

ชื่อเจ้าของผลงาน	ชื่อผลงาน	รางวัลที่ได้รับ
นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านคู สพป.พะเยา เขต ๒	ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง "Sentence Structure" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคู	ชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางศิริรัตน์ อินแปลง โรงเรียนบ้านคู สพป.พะเยา เขต ๒	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริมด้วยห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคู	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางสาวสุภาจิตร เงินสม โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สพป.พะเยา เขต ๑	การพัฒนารูปแบบการสอนโฟนิกส์แบบจอลลี่ โฟนิกส์ (Jolly Phonics) ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monkey Stories เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางสาวบุญณิกา บุญถึง โรงเรียนบ้านคู สพป.พะเยา เขต ๒	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดย Google sites เรื่อง มาตรการตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านคู	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางสาวอังคณา สมดี โรงเรียนอนุบาลภูเกตุยาว สพป.พะเยา เขต ๑	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Bright Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นางสาวอัญชลี อัครจินดาพล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑	การพัฒนาการอ่านและการเขียนสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปตามรูปแบบการสอนCBBL-Model โดยใช้สื่อสามมิติ (pop up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑	ระดับคุณภาพ ดีมาก
นางจิตตราภรณ์ ตันกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเสริมทักษะผสมผสานกับ Quiz Online เรื่อง จำนวนจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ใส	ระดับคุณภาพ ดีมาก

/นวัตกรรมด้านการนิเทศ

นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อเจ้าของผลงาน	ชื่อผลงาน	รางวัลที่ได้รับ
นางสาวอำไพ สมสมัย โรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต ๒	การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	ชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของศึกษานิเทศก์

ชื่อเจ้าของผลงาน	ชื่อผลงาน	รางวัลที่ได้รับ
นางสาวปาไลตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สนง.ศธจ.พะเยา	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวโฮสโคปเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา	ชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค ๑๖ ต่อไป และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน จงมีความมุ่งมั่น พากเพียร อุตสาหะ และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวประไพพร อุทธิยา)  
ศึกษานิเทศก์จังหวัดพะเยา